



MWG Chung Tay Hỗ Trợ 5 Tỷ Đồng Với Bà Con Bị Ảnh Hưởng Nghiêm Trọng Bởi Bão Yagi & Lũ Quét

Cơn bão Yagi được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông.

Sau khi tràn qua, cơn bão và hoàn lưu sau bão đã gây hậu quả khủng khiếp với đời sống người dân tại nhiều tỉnh thành miền Bắc. Số tiền trên được gửi đến các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ nhằm khắc phục hậu quả bởi bão và lũ.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người MWG đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào miền Bắc nhằm khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra.

Hỗ Trợ Người Dân Khắc Phục Thiệt Hại



- **TGDD ĐMX** phối hợp làm việc với nhà cung cấp sẵn sàng cho đơn hàng **10.000 nồi cơm điện** tặng bà con nhằm sớm tái thiết lại cuộc sống bình thường ngay sau khi bão lũ vừa rút đi.
- Nỗ lực đảm bảo đầy đủ tồn kho các sản phẩm thiết yếu như sạc dự phòng, đèn tích điện, bếp ga... để phục vụ bà con, cũng như các chương trình đồng hành hỗ trợ cùng bà con

Yêu Thương & Hỗ Trợ Đồng Đội



- Công Đoàn kêu gọi chung tay đóng góp để giúp đỡ về mặt tinh thần - hỗ trợ vật chất cho các đồng đội miền Bắc thân thương sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này
- Chi tiết xem BCNB **"Tiếp Sức Đồng Đội Miền Bắc Vượt Bão Lũ"** từ Công Đoàn - 2002

MWG Lần Thứ Hai Liên Tiếp Năm Trong Nhóm 20 Doanh Nghiệp Có Chỉ Số Phát Triển Bền Vững VNSI Tốt Nhất Thị Trường Chứng Khoán



Bách Hoá Xanh Nhận Danh Hiệu “Doanh Nghiệp Xanh TPHCM 2024”



Dựa trên 100 tiêu chí theo nguyên tắc của OECD về quản trị doanh nghiệp và Tiêu chuẩn toàn cầu về Báo cáo Phát Triển Bền Vững GRI. Chỉ số VNSI là thước đo uy tín để đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết.

Danh hiệu được trao tặng bởi UBND TP.HCM nhằm tôn vinh, khen thưởng và khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về xử lý chất thải, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, và tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Cùng **Hãy để chai nhựa được tái sinh**

Ở đây thu hồi chai nhựa rỗng

Bách Hoá Xanh Triển Khai Thí Điểm Thu Hồi Chai Nhựa

Từ ngày 19/8 - 11/9

4 cửa hàng

Thu hồi được **137** chai nhựa

Với mục tiêu lan toả việc phân loại rác tại nguồn, giảm ô nhiễm nhựa, tạo cơ hội cho khách hàng cùng chung tay bảo vệ môi trường, dự án đã nhận được hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Dự kiến dự án sẽ được nhân rộng sau giai đoạn thử nghiệm này.

Đóng Góp Cho Dự Án Tại Đây

HOẠT ĐỘNG ESG NỔI BẬT



Tiếp nối Hành Trình Quỹ "Nụ cười AVAKids" Tại Sơn La Mang Lại Nụ Cười Cho Các Em Bị Dị Tật Hở Hàm Ếch



Hội Thảo Phòng Ngừa Đột Quy Tại Trụ Sở MWG



MWG Lọt Top 30 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nộp Ngân Sách Lớn Nhất Việt Nam - Private 100



Nhà Thuốc An Khang Tổ Chức Hội Thảo Chủ Đề Tăng Huyết Áp Cho Khách Hàng



Chương Trình Tiếp Sức Khai Giảng 2024



Huấn Luyện Tài Xế Tiết Kiệm Nhiên Liệu, Giảm Phát Thải